

THÀNH PHỐ

Tập trung sản xuất vụ đông

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất cây trồng vụ đông, góp phần tăng thu nhập cho người dân, những ngày này thành phố Thái Bình tăng cường chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân tập trung xuống đồng chăm sóc cây màu vụ đông.



Nông dân xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) làm đất trồng khoai tây vụ đông.

Đến nay, toàn bộ diện tích lúa mùa trên địa bàn thành phố đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 58 - 59 tạ/ha. Hiện bà con nông dân đang tích cực gieo trồng cây vụ đông, đặc biệt là các cây ưa lạnh, phần đầu bảo đảm khung thời vụ, diện tích theo kế hoạch. Mùa lớn do ảnh hưởng của bão số 7 làm hơn 400ha hoa màu vụ đông bị ảnh hưởng. Thành phố đã

trồng được hơn 700ha cây vụ đông, chủ lực là khoai tây và bí xanh, rau màu các loại. Để hoàn thành kế hoạch gieo trồng 900ha, thành phố tích cực phát động nông dân tập trung sản xuất vụ đông, mở rộng diện tích trồng cây ưa lạnh. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, kiểm tra và hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây trồng. UBND thành phố đã tiếp nhận gần 390kg hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia và phân bổ cho các địa phương để cấp phát cho nông dân. UBND các xã, phường chỉ đạo các HTX DVNN căn cứ tình hình thực tế để cấp phát đúng đối tượng. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sử dụng hạt giống tổ chức sản xuất đạt hiệu quả.

Trên diện tích hơn 7 mẫu ruộng cây màu vụ đông, ông Nguyễn Trung Sơn, thôn Nam Hưng, xã Vũ Lạc trồng 100% diện tích khoai tây, trong đó một phần diện tích trồng thử nghiệm giống khoai tây xuất khẩu. Để kịp thời vụ, gia đình ông đã tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch nhanh, gọt rửa, đóng gói và vận chuyển đi các tỉnh thành.

Những năm qua, nông dân xã Đông Mỹ đã khai thác tối đa diện tích đất để trồng rau gia vị nhằm tăng giá trị thu nhập, góp phần

phát triển kinh tế gia đình, nhất là trong sản xuất vụ đông. Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã cho biết: Dựa trên đặc điểm đất đai, tập quán canh tác của từng thôn, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quy hoạch và phát triển vùng trồng rau màu; chỉ đạo HTX DVNN hướng dẫn nông dân thâm canh, luân canh các loại cây trồng hợp lý, để làm, để tiêu thụ, chi phí sản xuất thấp, có giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật canh tác, đồng thời có các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ thủy nông, thuốc diệt chuột trong sản xuất vụ đông. Với diện tích vụ đông hơn 50ha, người dân Đông Mỹ chủ yếu trồng các loại rau gia vị có chi phí sản xuất thấp, để gieo trồng, cho thu nhập cao như: rau húng, mùi tàu, cần tây, tỏi tây, hành thơm... Với kinh nghiệm của bà con cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền sẽ là động lực để vụ đông 2020 thắng lợi. Tuy nhiên, để cây vụ đông đạt được mục tiêu cả về diện tích và sản lượng thì bà con nông dân cần bảo đảm gieo trồng đúng khung thời vụ và chăm sóc cây trồng theo hướng dẫn. Các ngành chức năng cần chủ động, kịp thời có biện pháp ứng phó trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

ĐỨC DUNG

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chỉ đạo các địa phương huy động cán bộ và nông dân tích cực chăm sóc, bảo vệ diện tích cây vụ đông ưa ấm đã gieo trồng; huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nông dân gieo trồng, phần đầu từ nay đến hết ngày 15/11/2020 phải hoàn thành việc gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh; định kỳ báo cáo tiến độ (vào thứ năm hàng tuần) và đột xuất tiến độ sản xuất cây vụ đông năm 2020 về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường chỉ đạo, nâng cao vai trò tổ chức sản xuất của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, chú trọng việc cung ứng nước, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm để nông dân yên tâm phát triển sản xuất.

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch của huyện, thành phố trong sản xuất vụ đông; phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất vụ đông để cổ vũ, khích lệ, động viên phong trào, giúp người dân hàng hái, tích cực mở rộng diện tích, đầu tư thâm canh đạt năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chủ động điều tiết nước, bảo đảm phù hợp với gieo trồng, sinh trưởng, phát triển của cây trồng vụ đông; khơi thông dòng chảy bảo đảm thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng, chủ động cho việc lấy nước và tiêu nước khi cần thiết.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật tăng cường cho huyện, thành phố; trước mắt, tập trung hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vụ đông, trọng tâm là cây khoai tây;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình xây dựng, biên tập các chương trình khoa giáo về kỹ thuật trồng cây vụ đông, đặc biệt lưu ý các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo sản phẩm vụ đông ứng phó kịp thời với mọi loại hình thời tiết.

3. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình: Bám sát diễn biến của thời tiết, phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tưới tiêu cho từng địa phương, nhất là việc tiêu ứng kịp thời khi gặp mưa lớn.

4. Sở Công Thương, Cơ Quan lý thị trường Thái Bình: Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; kiên quyết không để hàng giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường; ngăn chặn việc nâng giá vật tư nông nghiệp ảnh hưởng đến nông dân.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và để nghi Báo Thái Bình: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình cụ thể, tăng thời lượng phát sóng vào các thời điểm thích hợp để tuyên truyền, phổ biến lịch thời vụ trồng khoai tây và các loại cây trồng ưa lạnh khác, cùng các tiến bộ kỹ thuật, để nông dân hiểu và áp dụng; chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, thành phố, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng thời lượng, tập trung tuyên truyền các giải pháp ứng phó với diễn biến thời tiết không thuận lợi đối với sản xuất, bảo đảm thắng lợi sản xuất vụ đông 2020.

6. Các sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp để tổ chức có hiệu quả sản xuất vụ đông năm 2020.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về sản xuất vụ đông và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vụ đông năm 2020.

Nhận Công văn này, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, Báo Thái Bình và yêu cầu: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc Sở; Thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thực hiện.

NGÂN HUYỀN

QUYNH HẢI

Rau vụ đông sớm được giá

Người trồng rau xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) đang rất phấn khởi vì một tháng qua giá rau các loại luôn duy trì ở mức cao. Đây là động lực để nông dân tiếp tục đầu tư, luân canh mở rộng diện tích trồng rau phục vụ thị trường dịp cuối năm.

Trên cánh đồng thôn An Phú 1, An Phú 2, những ruộng rau trải dài, xanh ngút tầm mắt. Đây đó, người dân đang tập nập thu hoạch, trồng và chăm sóc các lứa rau khác nhau. Không khí hân hoan, phấn khởi tràn ngập khắp nơi vì nông sản dịp này để bán và được giá. Ông Đào Văn Thắng, thôn An Phú 1 chia sẻ: Gia đình tôi có gần 1 mẫu trong vùng chuyên canh rau màu. Vừa qua, tôi bán hơn 4 sào mùa (hàng lá) với giá 13.000 đồng/kg, thương lái xuống tận ruộng thu hoạch, trừ chi phí tôi còn bỏ túi hơn 3 triệu đồng chỉ trong 1,5 tháng.

Mùa trồng chính vụ (vụ đông) để chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, năng suất ổn định lại được giá nên nông dân chúng tôi rất phấn khởi.

Cũng chung niềm vui với người trồng mùa, chị Ngô Thị Thắm, thôn An Phú 2 cho biết: Nông dân ở đây chủ yếu dựa vào rau màu để sống nên quanh năm không cho đất nghỉ, thu hoạch xong lứa này lại trồng lứa khác. So với năm ngoái thì giá các loại rau đều vụ năm nay cao hơn. Tôi vừa bán 2 sào su hào với giá bán tại ruộng 6.000 đồng/củ, thu về 24 triệu đồng, trừ mọi chi phí lãi khoảng 15 triệu đồng. Có vốn tôi lại tranh thủ làm đất, trồng lứa mới nhằm cung ứng nguồn hàng rau xanh trong dịp cuối năm.

Tuy mới cho thu hoạch nhưng từ 2,5 sào ở bà Phạm Thị Tuấn, thôn Cầu Xá đã thu về 10 triệu đồng. Bà Tuấn chia sẻ: Năm 2018, 2019 trồng chỉ ở hòa vốn

do giá bán thấp, sâu bệnh hại nên năm nay nhiều hộ dân trong thôn đã chuyển sang các cây trồng khác. Gia đình tôi cũng giảm từ 4 sào xuống còn 2,5 sào. Có lẽ nguồn cung giảm nên giá ột hiện tại khá cao, đầu vụ lên tới 75.000 đồng/kg, hiện giảm còn 55.000 đồng/kg. Nếu giá cứ ổn định như hiện nay thì những người nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" sẽ yên tâm gắn bó với đồng ruộng.

Theo ông Phạm Văn Liên, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã, vụ đông năm nay Quỳnh Hải gieo trồng 350ha rau màu các loại, trong đó khoảng 50% diện tích gieo trồng trà sớm, cực sớm, luân canh từ 2 - 3 lứa rau. Mặc dù thời tiết năm nay thất thường, đầu vụ nắng nóng rồi mưa lớn nhưng nhìn chung không ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất do công tác tiêu thoát nước kịp thời, nông dân có



Rau vụ đông sớm được giá, nông dân xã Quỳnh Hải có cơ hội tăng thêm thu nhập.

nhieu kinh nghiệm trong canh tác rau trái vụ. Bù lại, năm nay giá cả khá cao và ổn định nên bà con rất phấn khởi, một sào rau cho thu nhập từ 3 - 8 triệu đồng. Có lẽ chưa có thời điểm nào nông dân phấn khởi vì nông sản được giá như hiện nay. Riêng mặt hàng rau xanh đã tăng từ 30 - 50%, thậm chí có loại đã tăng gấp 2 - 3 lần so với thời điểm năm của năm trước. Nguyên

nhan giá rau xanh tăng cao là do miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt cùng với thời tiết mùa lớn đầu vụ nên diện tích trồng rau vụ đông bị thiệt hại, nguồn cung không đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Giá rau tăng cao, người nông dân có cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế là họ vẫn gặp không ít rủi ro trong quá trình sản

xuất, từ yếu tố khắc nghiệt của thời tiết đến thị trường tiêu thụ. Để nông dân yên tâm sản xuất, rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, bằng các biện pháp thiết thực, định hướng cơ cấu cây trồng, cũng như tạo hướng bảo tiêu sản phẩm nông sản bền vững, có như vậy niềm vui người trồng rau mới có thể nổi dài.

TIỀN HẢI

Chủ động bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh. Để bảo vệ đàn lợn trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Tiên Hải đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn gây thiệt hại cho các hộ chăn nuôi.

Những ngày qua, gia đình ông Nguyễn Văn Trịch, xã Đông Xuyên thực hiện phương châm "ngoại bất nhập", không cho bất cứ người ngoài nào vào khu vực trang trại; người nhà, công nhân khi đi ra ngoài trở về trang trại đều phải sát

trùng để tránh mang mầm bệnh từ bên ngoài vào. Ông Trịch chia sẻ: Những năm trước, khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra, cơ quan chức năng đã khuyến cáo chúng tôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học, để hạn chế thấp nhất bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn. Thời gian qua, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, trong đó có trang trại của gia đình tôi đã áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn bảo đảm an toàn sinh học. Theo đó, tất cả các khâu về con giống, thức ăn, nước uống, tiêm phòng bệnh đều được kiểm soát chặt chẽ,

thậm chí các trang trại thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập", điều này giúp ngăn chặn việc đưa mầm bệnh vào trang trại.

Trang trại của ông Nguyễn Văn Roi, xã Nam Thanh có tổng đàn lợn trên 500 con. Trước việc bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh, những ngày này ông Roi tuyệt đối không cho người ngoài vào khu vực trang trại. Không những vậy, người nhà rất hạn chế ra chợ hay đi đâu xa để phòng mang mầm bệnh về nhà. Cùng với đó, ông Roi tăng cường phun

hóa chất, rắc vôi bột trong và ngoài khu vực chuồng trại.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Qua rà soát, Tiên Hải có tổng đàn lợn gần 45.000 con. Trong các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện đã triển khai, tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền để mỗi người dân hiểu được bệnh dịch tả lợn châu Phi chỉ ảnh hưởng đến đàn lợn chứ không lây lan sang người. Đồng thời, huyện đã xây dựng kế hoạch thành lập các chốt kiểm dịch tại các trục đường, kiểm soát, kiểm tra nguồn gốc động vật, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật vào địa bàn. Phát động toàn dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang cây cỏ xung quanh nhà, chuồng nuôi, quét dọn, thu gom phân thải về hầm biogas

để hạn chế dịch bệnh lây lan. Hướng dẫn các gia trại lớn chăn nuôi có ranh giới cách ly giữa khu vực chăn nuôi với bên ngoài, lối ra vào khu vực chăn nuôi phải có hố sát trùng. Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, chủ cơ sở chăn nuôi phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý, chính quyền địa phương tiến hành xử lý theo chỉ đạo của ngành chuyên môn. Thực hiện "5 không": không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn. Bên cạnh đó, tuyên truyền chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi để người dân chủ động khai báo khi có lợn bị bệnh. Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn để giám sát việc vận

chuyển, kinh doanh, buôn bán, giết mổ lợn của người dân địa phương. Theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình diễn biến thị trường đối với thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn để có biện pháp bảo đảm lưu thông, tránh gây bất ổn về thị

trường. Triển khai đợt tiêu độc, khử trùng, kết hợp giám sát, kiểm soát chặt chẽ các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, trung chuyển, giết mổ lợn. Trong đó, huyện cấp vôi bột và 2.400kg hóa chất cho các địa phương tổ chức

tiêu độc, khử trùng. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền diễn biến và phương pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi để các hộ dân nắm vững và có biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình.

MẠNH THẮNG



Lực lượng chức năng huyện Tiên Hải phun hóa chất khử trùng phương tiện vận chuyển lợn.